

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ.2560

เพื่อให้การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการและทิศทางการพัฒนาประเทศ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ปรับปรุงและมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 โดยให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ.2552 และให้ใช้ประกาศฯ ฉบับนี้แทน

ในประกาศกระทรวงฯ นี้

“การจัดการศึกษา” หมายความว่า การดำเนินการจัดการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาโดยการสอนหรือการวิจัยเพื่อให้ได้อุญปริญญา ปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต

“นอกสถานที่ตั้ง” หมายความว่า สถานที่จัดการศึกษาอื่นใด ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ใช้เป็นสถานที่ตั้งหลักของสถาบัน อุดมศึกษาของรัฐ และมีได้จัดตั้งตามที่พระราชบัญญัติสถาบัน อุดมศึกษาของรัฐนั้นกำหนด

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐจะจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งด้วย วิธีการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือวิธีการเรียนการสอนในระบบ การศึกษาทางไกลทั้งหลักสูตรหรือเฉพาะบางส่วนตามที่สภาสถาบัน อุดมศึกษากำหนดก็ได้

ประกาศฯ ฉบับนี้กำหนดให้การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข ดังนี้

1. ต้องมีใช้การจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก
2. เป็นการจัดการศึกษาในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ และทิศทางการพัฒนาประเทศ
3. เป็นสาขาวิชาที่สถาบันอุดมศึกษามีความเชี่ยวชาญ
4. เป็นการจัดการศึกษาในหลักสูตรเดียวกับหลักสูตรเดิมที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบและได้เปิดสอนในสถานที่ตั้งแล้ว โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งรุ่น และยังมีจัดการศึกษาหลักสูตรนั้นในสถานที่ตั้งอย่างต่อเนื่อง
5. เป็นหลักสูตรที่ได้เปิดสอนในสถานที่ตั้งที่มีผลการประเมิน คุณภาพภายในระดับหลักสูตรในระดับดีขึ้นไป ซึ่งประเมินโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. เป็นหลักสูตรที่ได้เปิดสอนในสถานที่ตั้งที่มีผลการประเมิน คุณภาพภายนอกในระดับคณะวิชา โดยใช้ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสุดท้ายของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา (องค์การมหาชน) จากสามส่วน ดังนี้

ก) ผลการประเมินภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก

ข) ด้านคุณภาพบัณฑิต ไม่ต่ำกว่าระดับดี

ค) ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ไม่ต่ำกว่าระดับดี

7. มีอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่ง มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่ใช้บังคับอยู่ขณะนั้น

8. จัดสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกับการ จัดการศึกษาในสถานที่ตั้ง

9. จัดให้มีการให้คำปรึกษาทางวิชาการ การแนะแนวอาชีพ การ จัดบริการสวัสดิการนักศึกษา และบริการด้านอื่นให้มีมาตรฐาน เช่นเดียวกับการจัดการศึกษาในสถานที่ตั้ง

10. มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษาระดับ อุดมศึกษา มีความปลอดภัย และมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่าง เพียงพอ

11. มีระบบบริหารงานบุคคล ระบบการเงิน และระบบทะเบียน นักศึกษาที่เป็นระบบเดียวกับการจัดการศึกษาในสถานที่ตั้ง และสามารถตรวจสอบได้

12. ดำเนินการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของกระทรวง ศึกษาธิการ โดยเน้นให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของ หลักสูตร

การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

ให้อธิการบดีเสนอขอความเห็นชอบการจัดการศึกษา นอกสถานที่ตั้งต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา พร้อมด้วยเอกสารและ หลักฐานประกอบ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบให้ จัด การศึกษานอกสถานที่ตั้งแล้ว ต้องแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา ทราบภายในสามสิบวันพร้อมเอกสารหลักฐาน

สถาบันอุดมศึกษาต้องเริ่มจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งภายในระยะเวลาไม่เกินวันเริ่มต้นปีการศึกษาถัดไปนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ

และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เริ่มจัดการศึกษาออกสถานที่ตั้ง

หากที่ไม่สามารถดำเนินการจัดการศึกษาออกสถานที่ตั้งได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้เสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการจัดการศึกษาโดยให้กระทำไม่เกินสองครั้ง ครั้งละหนึ่งภาคการศึกษา แล้วเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบ

สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาออกสถานที่ตั้งต้องรายงานผลการจัดการศึกษาออกสถานที่ตั้งและรายชื่อนักศึกษาต่อสภาสถาบันและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแบบรายงานผลการจัดการศึกษาออกสถานที่ตั้งที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดภายในหกสิบวันนับแต่สิ้นสุดปีการศึกษา และต้องเปิดเผยรายงานผลการจัดการศึกษาออกสถานที่ตั้งต่อสาธารณชน โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดำเนินการตรวจสอบและประเมินการจัดการศึกษาแล้วรายงานผลการตรวจสอบและประเมินการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา หากผลการตรวจสอบและประเมินการจัดการศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขกำหนด ให้เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาให้ยุติการจัดการศึกษาออกสถานที่ตั้ง ในกรณีที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ยุติการจัดการศึกษาออกสถานที่ตั้งในหลักสูตรใดของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดเท่าที่จำเป็นก็ได้ (ความในข้อนี้มีให้นำมาใช้กับหลักสูตรที่จัดการศึกษาออกสถานที่ตั้งก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ที่มีผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษาออกสถานที่ตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในระดับผ่าน)

ในกรณีที่ประสงค์จะเลิกจัดการศึกษาออกสถานที่ตั้ง ให้เสนอสภาสถาบันให้ความเห็นชอบ แล้วทำหนังสือยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องเลิกการจัดการศึกษาออกสถานที่ตั้งและแผนการจัดการศึกษาของนักศึกษาที่เหลืออยู่ก่อนสิ้นปีการศึกษาไม่น้อยกว่าสามเดือน เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแล้วจึงจะเลิกการจัดการศึกษาออกสถานที่ตั้งได้ ในกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบให้เลิกการจัดการศึกษาออกสถานที่ตั้งในหลักสูตรใด คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดเท่าที่จำเป็นก็ได้

การจัดการศึกษาออกสถานที่ตั้งที่มีอยู่ก่อนประกาศ

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาออกสถานที่ตั้งอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศกระทรวงฯ นี้ใช้บังคับ มีข้อบังคับดังนี้

1. หลักสูตรที่มีผลการประเมินในระดับผ่านจากการตรวจประเมินการจัดการศึกษาออกสถานที่ตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ดำเนินการจัดการศึกษาออกสถานที่ตั้งได้ต่อไป โดยให้จัดการศึกษาได้เป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่คณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติรับทราบผลการประเมินในระดับผ่านของหลักสูตรนั้น

2. หลักสูตรที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงการจัดการศึกษาออกสถานที่ตั้งจากการตรวจประเมินการจัดการศึกษาออกสถานที่ตั้ง

ที่ตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้จัดการศึกษาออกสถานที่ตั้งได้ต่อไปพลางก่อน เมื่อได้ปรับปรุงการจัดการศึกษาออกสถานที่ตั้งสำหรับหลักสูตรนั้นแล้ว ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจประเมินการจัดการศึกษาออกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษานั้นอีกครั้งหนึ่ง หากมีผลการประเมินในระดับผ่าน ให้จัดการศึกษาออกสถานที่ตั้งได้เป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่คณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติรับทราบผลการประเมินในระดับผ่านของหลักสูตรนั้น

ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาไม่ปรับปรุงการจัดการศึกษาออกสถานที่ตั้งภายในระยะเวลาหนึ่งภาคศึกษานับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือไม่ผ่านการประเมินการจัดการศึกษาออกสถานที่ตั้ง ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาให้ยุติการจัดการศึกษาออกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษานั้น โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดเท่าที่จำเป็นก็ได้

3. หลักสูตรที่ยังไม่ได้รับการตรวจประเมินการจัดการศึกษาออกสถานที่ตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้จัดการศึกษาออกสถานที่ตั้งไปพลางก่อน และให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจประเมินการจัดการศึกษาออกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษานั้น หากมีผลการประเมินในระดับผ่าน ให้จัดการศึกษาออกสถานที่ตั้งสำหรับหลักสูตรนั้นได้เป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่คณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติรับทราบผลการประเมินในระดับผ่านของหลักสูตรนั้น

ในกรณีที่มีผลการประเมินในระดับต้องปรับปรุง เมื่อได้ปรับปรุงการจัดการศึกษาออกสถานที่ตั้งสำหรับหลักสูตรนั้นแล้ว ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจประเมินการจัดการศึกษาออกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาอีกครั้งหนึ่ง หากมีผลการประเมินในระดับผ่าน ให้จัดการศึกษาออกสถานที่ตั้งได้เป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่คณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติรับทราบผลการประเมินในระดับผ่านของหลักสูตรนั้น

ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาไม่ปรับปรุงการจัดการศึกษาออกสถานที่ตั้งภายในระยะเวลาหนึ่งภาคศึกษานับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประเมิน หรือไม่ผ่านการประเมินการจัดการศึกษาออกสถานที่ตั้ง ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาให้ยุติการจัดการศึกษาออกสถานที่ตั้ง โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดเท่าที่จำเป็นก็ได้

การตรวจประเมินการจัดการศึกษาออกสถานที่ตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาของหลักสูตรที่จัดการศึกษาออกสถานที่ตั้งอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ตรวจประเมินการจัดการศึกษาออกสถานที่ตั้งตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาออกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ.2552